

**ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
ĐẢNG ỦY THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM**
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Số 606 - CV/ĐU

V/v quán triệt, triển khai

Hướng dẫn số 01-HD/UBKTĐUK

của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan TW

Kính gửi: - Các đảng ủy cơ sở
- Các chi bộ trực thuộc

Ngày 08/03/2023, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Hướng dẫn số 01-HD/UBKTĐUK về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam đề nghị các đảng ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc triển khai đến cán bộ, đảng viên nội dung Hướng dẫn.

Đề nghị các đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận :

- Như trên,
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
ĐẢNG ỦY
THÔNG TẤN XÃ
VIỆT NAM
Nguyễn Tuấn Hùng

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

*

Số 01 -HD/UBKTĐUK

ĐẢNG ỦY TTXVN

ĐẾN

Số đến: ...1240...

Ngày đến: 15/3/2023

HƯỚNG DẪN

thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối hướng dẫn thực hiện Nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối thấy rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và triển khai thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

2. Yêu cầu

- Việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đến tổ chức đảng, đảng viên.

- Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết phải sát thực tiễn của tổ chức đảng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Cấp ủy các cấp kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đến tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi quản lý. Căn cứ Nghị quyết xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi; phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa cấp ủy, các ban tham mưu của cấp ủy trong thực hiện,

phối hợp thực hiện; định rõ thời gian hoàn thành, kết quả cần đạt được; bảo đảm các điều kiện, cơ sở vật chất cho việc thực hiện chương trình hành động có kết quả. Việc triển khai học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết: hoàn thành trong quý I năm 2023.

2. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết

2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Cấp ủy các cấp kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ; phân công cấp ủy viên phụ trách, theo dõi hoạt động các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Ủy ban kiểm tra các cấp cần phân công nhiệm vụ thành viên ủy ban kiểm tra: phụ trách các nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát; phụ trách, theo dõi công tác kiểm tra, giám sát của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại hằng năm của từng cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra gắn liền với việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại công tác kiểm tra tổ chức đảng được phân công phụ trách. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ có trách nhiệm của bí thư cấp ủy, cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, cấp ủy viên được phân công phụ trách, theo dõi đảng bộ, chi bộ; trách nhiệm của ủy ban kiểm tra, ủy viên ủy ban kiểm tra. Định kỳ 6 tháng một lần, đồng chí bí thư đảng ủy làm việc với ủy ban kiểm tra cùng cấp để kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng thường xuyên rà soát các văn bản đã ban hành để sửa đổi bổ sung cho đảm bảo đúng quy định hiện hành và phù hợp với đặc điểm tổ chức đảng; chủ động, kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng thuộc phạm vi quản lý. Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền hình, phát thanh thuộc đảng bộ tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Ủy ban kiểm tra cấp trên cùng với việc tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy

cần chủ động triển khai thực hiện việc chỉ đạo đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát.

2.2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Căn cứ quy định của Đảng, hướng dẫn của cấp trên, đặc điểm của đảng bộ, đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa đảng ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan; phân cấp quản lý cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan thanh tra, kiểm tra của bộ, ban, ngành với ủy ban kiểm tra đảng ủy. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra ban hành quy chế hoạt động của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát do cấp ủy, ủy ban kiểm tra thành lập; quy định về tiếp nhận, xem xét, xử lý đơn tố cáo, khiếu nại.

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra phải đảm bảo đúng quy trình do Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành và phù hợp với đối tượng kiểm tra, giám sát.

Thông qua kết quả công tác kiểm tra, giám sát khi phát hiện những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thì kịp thời báo cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét.

2.3. Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ

Căn cứ quy định của Đảng, sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, chuyên môn của đảng bộ, chi bộ hằng năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ sớm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát. Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền.

Tăng cường, đổi mới cách thức trong thực hiện việc giám sát thường xuyên của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chi bộ. Cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra được phân công phụ trách, theo dõi công tác kiểm tra, giám sát của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thường xuyên trao đổi, nắm thông tin về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hằng quý, báo cáo với cấp ủy, ủy ban kiểm tra về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng được phân công phụ trách, theo dõi.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nghiêm quy định về chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng cấp trên.

Tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan kiểm tra, thanh tra của các bộ, ban, ngành, đoàn thể với ủy ban kiểm tra đảng ủy, qua đó nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời tiến hành kiểm tra.

2.4. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra cấp mình và cấp dưới thuộc phạm vi quản lý. Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy hoạch ủy viên ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương trong việc: bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách và kiêm nhiệm; thực hiện luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp trong đảng bộ sang công tác ở các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị về làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng gắn với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra và bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; có phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, tâm huyết với ngành, bản lĩnh, trách nhiệm cao trong nghề nghiệp.

Đổi mới hình thức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra. Nội dung bồi dưỡng, tập huấn gắn với từng đối tượng theo phương châm “*cầm tay chỉ việc*”.

Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất cấp ủy trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra, chế độ chính sách, đào tạo, tập huấn bồi dưỡng đối với cán bộ kiểm tra; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho hoạt động công tác kiểm tra, giám sát.

2.5. Đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến về công tác kiểm tra, giám sát

Cấp ủy các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng ở cấp mình để tự rút kinh nghiệm và có

biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện các đề tài, đề án về công tác kiểm tra, giám sát.

Cụ thể hóa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thành những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức đảng, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến về công tác kiểm tra, giám sát.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối

- Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết ở cấp mình; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và tổ chức thực hiện tốt chương trình đã đề ra; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc việc xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết.

- Trên cơ sở kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, căn cứ nội dung Nghị quyết và tình hình thực tiễn tại tổ chức đảng, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới.

- Trong tổng kết công tác kiểm tra, giám sát hằng năm và cuối nhiệm kỳ có đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết ở cấp mình; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc cấp mình quản lý tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối và báo cáo với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp.

2. Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết (xây dựng chương trình hành động; phương hướng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; lãnh đạo, chỉ

đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát).

- Giúp cấp ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện Nghị quyết; nghiên cứu xây dựng các đề tài, đề án, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra, tăng cường cán bộ kiểm tra, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc; thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng cho ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Đề xuất cấp ủy kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết; kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những nơi thực hiện thiếu nghiêm túc.

- Theo dõi, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết.

3. Chi bộ

Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hằng năm; đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại các hội nghị sơ kết, tổng kết hằng năm của chi bộ.

Các đảng ủy trực thuộc căn cứ nội dung Hướng dẫn để triển khai và tổ chức thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (qua Ủy ban Kiểm tra) để hướng dẫn bổ sung cho kịp thời. /.

Nơi nhận:

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
- Các đồng chí UVBCHĐBK (để b/c),
- Đảng ủy, UBKT Đảng ủy trực thuộc,
- Ủy viên UBKTĐUK,
- Các phòng Nghiệp vụ CQUBKTĐUK,
- Lưu Phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp. /

**T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Thành Nam